



ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ผลทดลองวัคซีนอีโบล่าในแอฟริกาตะวันตก</p> <p>ทีมนักวิจัยรายงาน เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๕๙ ว่า การทดลองสรรพคุณวัคซีนอีโบล่าในแอฟริกาตะวันตกประสบความสำเร็จน่าพอใจ ส่อแนวโน้มที่ดีในการหยุดยั้งและป้องกันการระบาดในอนาคตประชาชนในประเทศกินี ๕,๘๓๗ คน ผู้รับการฉีดวัคซีน "rVSV-ZEBOV (อาร์วีเอสวี-แซดอีบีโอวี)" เพียงครั้งเดียว ปรากฏว่าไม่มีใครติดเชื้อไวรัสอีโบล่าในระยะเวลา ๑๐ ถึง ๘๔ วันหลังจากฉีด อานา มาเรีย เฮนาโอ-เรสเตอร์โป นักวิจัยขององค์การอนามัยโลกและเพื่อนร่วมงานใช้วิธีการทดลองที่เรียกว่า "ring vaccination - ริง แวกซิเนชัน" โดยฉีดวัคซีนแบบทันทีทันใดให้สมาชิกในครอบครัวและผู้ติดเชื้ออีโบล่า ผลที่ออกมาคือหยุดยั้งการแพร่ระบาดของอีโบล่าได้ในบรรดาผู้รับการทดลอง ๔,๕๐๗ คน ที่ไม่เคยฉีดหรือฉีดวัคซีนล่าช้า มีติดเชื้อไวรัสอีโบล่า แค่ ๒๓ คนผลที่ออกมาเช่นนี้ทำให้เกิดความหวังว่าจะสามารถหยุดยั้งป้องกันการแพร่ระบาดได้ในอนาคตอย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่าวัคซีนจะสกัดกั้นไวรัสได้นานแค่ไหน เมื่อปลายปี ๒๕๕๖ แอฟริกาตะวันตก เผชิญโรคอีโบล่าระบาดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ มีคนเสียชีวิตกว่า ๑๑,๓๐๐ ศพ จากผู้ป่วย ๒๘,๖๑๘ คนในกินี, เซียร์ราลีโอน และไลบีเรีย</p>	-	-
นานาชาติ	<p>เหล่าเถื่อนปากีสถาน</p> <p>ตำรวจปากีสถานรายงานว่า มีผู้เสียชีวิต ๒๖ คน จากการดื่มสุราเถื่อนผสมเมทานอลบริเวณตอนกลางของประเทศ ในช่วงคืนก่อนวันฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมา ในจำนวนนี้เป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์ ๒๔ คน และผู้นับถือศาสนาอิสลาม ๒ คน นอกจากนี้ ยังมีผู้มีอาการป่วยจากการดื่มสุราของ ชาวบ้านในพื้นที่อีกอย่างน้อย ๖๐ คน ปากีสถานไม่อนุญาตให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับชาวมุสลิมในประเทศ รวมถึงมีกฎระเบียบเคร่งครัดควบคุมนักดื่มที่เป็นชนกลุ่มน้อยและชาวต่างชาติ ประชาชนมีฐานะในปากีสถานส่วนใหญ่มักซื้อสุราที่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ ขณะที่บรรดาผู้ยากจนเลือกที่จะหมักเหล้าเอง โดยนำเมทานอลที่ใช้เป็นตัวทำละลายและ เชื้อเพลิงมาเป็นส่วนผสม เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีรายงาน ผู้เสียชีวิต ๑๑ คน จากการดื่มสุราเถื่อนในงานสังสรรค์ที่แคว้น ปัญจาบของปากีสถาน นอกจากนี้ ในเดือนเดียวกันเมื่อ ๒ ปีที่แล้ว พบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย ๒๙ คน จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผสมเมทานอลในช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลวันอีด</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ผลิตซีฟไคนับสิบล้านตัวสกัดไข้หวัดนก</p> <p>เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกาหลีใต้สวมชุดนิรภัยลำเลียงถุงบรรจุซากไก่ที่ถูกฆ่าเพราะสงสัยว่าจะมีเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ที่ฟาร์มไก่แห่งหนึ่งในเมืองอินซอน รัฐบาลกรุงโซล แถลงเมื่อ ๒๗ ธ.ค.๕๙ ว่าจะผลิตซีฟพัคตัวปีกเปิดไก่ทิ้งราว ๒๖ ล้านตัว รวมทั้งไก่ไข่หนึ่งในสามของประเทศ หลังจากพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกออกสายพันธุ์ "H๕N๖" ในฟาร์มและสวนสาธารณะ</p>	-	-
นานาชาติ	<p>แองโกลาสกัดการระบาดของไข้เหลืองสำเร็จ</p> <p>กระทรวงสาธารณสุขแองโกลาประกาศว่า การแพร่ระบาดของโรคไข้เหลืองที่เลวร้ายที่สุดได้ยุติลงแล้ว หลังจากต้องสูญเสียพลเมืองไปกว่า ๔๐๐ คน ทั้งในแองโกลาและคองโกจากการระบาดอย่างรุนแรงเมื่อปีที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกได้เข้าควบคุมสถานการณ์ตั้งแต่เดือนกันยายน โดยรณรงค์ฉีดวัคซีนให้ประชาชน ๒๕ ล้านคน (ชาวแองโกลากว่า ๑๕ ล้านคน ชาวคองโก ๑๐๐ ล้านคน) ส่งผลให้ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในหกเดือน การรณรงค์ฉีดวัคซีน มีปริมาณยาที่เก็บไว้ทั่วโลกรวมหกล้านโดยสำหรับใช้ปีละสองครั้งแต่การระบาดอย่างเฉียบพลันกดดันให้แพทย์ต้องปรับเปลี่ยนการจัดการ โดยให้เพียง ๑ ใน ๕ ของปริมาณยาปกติ เป็นยุทธวิธีที่องค์การอนามัยโลกบอกอย่างน้อยก็เป็น การป้องกันชั่วคราวซึ่งยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าเชื้อโรคหมดสิ้นแล้ว เพราะยังมีอีก ๖,๐๐๐ ราย สงสัยว่ายังเป็นพาหะของโรคมีรายงานว่ามีสาเหตุที่โรคไข้เหลืองระบาดเนื่องจากไม่กี่ปีมานี้มีการขยายตัวของเมือง และการอพยพย้ายถิ่นของประชากร ช้ำร้ายปีนี้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ คุณด้วยตัวเลขจำนวนผู้ตายการถ่ายทอดไวรัสโรคไข้เหลืองหรือโรคตีชานไวรัสโรคชิคาและไวรัสไข้เลือดออก</p>	-	-
นานาชาติ	<p>จีนหยุดค้าสัตว์ปีก</p> <p>รายงานข่าวเผยว่า หลายเมืองในหลายมณฑลของจีนระงับการค้าสัตว์ปีกตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ ๒๕ ธ.ค.หวังสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดนก หลังมีรายงานผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดนก ๒ ราย จากผู้ติดเชื้อทั้งหมด ๗ ราย โดยผู้เสียชีวิตจากหวัดนกออกสายพันธุ์ เอช ๗ เอ็น ๙ ในพื้นที่มณฑลอันฮุย ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของนครเซี่ยงไฮ้และเมืองซูโจว ทำให้เมืองซูโจว เมืองใหญ่อันดับ ๒ ของมณฑลเจียงซูต้องระงับการค้าสัตว์ปีกทั้งหมด ขณะที่ฮ่องกงและเกาะมาเก๊า ก็มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนกแล้วก่อนหน้านี้ ส่วนเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นก็มีรายงานพบการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในช่วงฤดูหนาวนี้ด้วย</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>สถานการณ์ไข้หวัดนก</p> <p>รัฐบาลเกาหลีใต้กำจัดเปิดและไก่อราว ๒๖ ล้านตัวและราว ๑ ใน ๓ ของไก่ไข่ทั่วประเทศ ในวันพุธ หลังพบการระบาดของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช ๕ เอ็น ๖ มาตรการกำจัดทำให้ราคาสัตว์ปีกในตลาดพุ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตัว ขณะที่ญี่ปุ่นกำจัดไก่อีกกว่า ๙๐,๐๐๐ ตัวเมื่อวันอังคาร รวมเป็นกว่า ๑ ล้านตัวแล้ว ขณะเดียวกันมีรายงานว่า ชายชาวฮ่องกงวัย ๗๕ ปี ที่ล้มป่วยด้วยเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช ๗ เอ็น ๙ หลังเดินทางกลับจากมณฑลกว่างตุงของจีน เสียชีวิตเมื่อวันอังคาร นับเป็นรายแรกของฮ่องกงในฤดูหนาวนี้</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ไข้หวัดนก</p> <p>สำนักงานป้องกันสุขภาพและสาธารณสุขของฮ่องกงเปิดเผยว่า ชายชราวัย ๗๕ ปี ที่ติดเชื้อไข้หวัดนก H๗N๙ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้เสียชีวิตไปเมื่อช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมา นับเป็นผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดนกคนแรก ของปีนี้ โดยชายคนดังกล่าวเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศจีน ซึ่งพบการระบาดของไข้หวัดนก และขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ H๗N๙ อย่างน้อย ๗ คน เสียชีวิตแล้ว ๒ คน ขณะที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นสั่งให้ฆ่าสัตว์ปีกเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการระบาด หลังจากที่ส่งฆ่าไปแล้วหลายล้านตัวในช่วง ๑ เดือนที่ผ่านมา</p>	-	-
ประเทศ	<p>ดับสังเวย ๘ ศพ ประเดิม' ๗ วัน'อันตราย! ชิงรถเก๋งตกเหวทวาริสด์จีนเจ็บ ๕</p> <p>สังเวย ๘ ศพ เจ็บสาหัสอีก ๒ เช่นชีวิตประเดิม ๗ วันอันตราย อนาคตพ่อชัชชัย.พาเมียกับลูกไปทำธุระแต่โชคร้ายถูกรถปิกอัพพุ่งชนดับคาที่แยกครัว อีกรายหนุ่มเมื่องกรุงหล่มในชิงปักอิพชนเสาไฟฟ้าก่อนตกถนนที่ลำปาง เมียรักรับเคราะห์สิ้นใจไปไม่ถึงจุดหมาย ขณะที่ จ.เชียงใหม่ ทวาริสด์จีนชิงเก๋งตกเหวเจ็บระนาว ๕ "มท.๑" เปิดศูนย์ "ศปด." คมเข้มรับปีใหม่ สั่งท้องถิ่นแก้ไขจุดเสี่ยงป้องกันอุบัติเหตุ กำชับเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเข้มข้น</p>	-	-
ประเทศ	<p>มะเร็งต่อมลูกหมากคร่าชายไทย</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด ก.สาธารณสุขกล่าวว่า สำหรับเพศชายมะเร็งต่อมลูกหมากถือเป็นสาเหตุการตายมากที่สุดรองจากมะเร็งปอด มะเร็งต่อมลูกหมากส่วนใหญ่เกิดในผู้สูงอายุและพบสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้น ผู้ชาย ๑๐ คน : ๑ คน เสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากส่วนใหญ่พบระยะลุกลามแล้วทำให้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดย ๕๐% ของผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากมีอายุประมาณ ๖๐ ปี แม้ยังไม่แน่ชัดว่าต่อมลูกหมากโตจะนำไปสู่มะเร็งต่อมลูกหมากโดยอาการคล้ายกัน ซึ่งการตรวจคัดกรองโรคจะช่วยให้ตรวจพบในระยะเริ่มต้นและรักษาได้เร็ว</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>คนไทย'ล้างมือ'สะอาดแค่ ๑ ใน ๔</p> <p>นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า สบส. ได้ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมกรรมการล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ของประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป กระจายทั้ง ๔ ภาค รวมทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ กลุ่มตัวอย่าง ๕๑๒ คน พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรม มือสะอาด คือ ล้างมือฟอกสบู่ติดเป็นนิสัย กระทำทุกครั้งหลังจากเข้าห้องน้ำห้องส้วม และก่อนรับประทานอาหาร ร้อยละ ๒๕ หรือคิดเป็น ๑ ใน ๔ คน ผู้หญิงล้างมากกว่าผู้ชายร้อยละ ๑๐ กลุ่มที่ล้างมากอันดับ ๑ ได้แก่ พนักงานบริษัท ร้อยละ ๓๔ นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ ๒๖ และ กลุ่มว่างงาน ร้อยละ ๒๔ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือปฏิบัติมากที่สุด ร้อยละ ๔๔ ภาคเหนือ ร้อยละ ๔๑ และกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้อยละ ๑๙นพ.ประภาสกล่าวอีกว่า มีถึงร้อยละ ๗๒ ที่มีพฤติกรรมล้างบ้างไม่ล้างบ้าง และไม่เคยล้างเลย ร้อยละ ๓ ซึ่ง ๒ กลุ่มนี้ มีความเสี่ยงติดเชื้อและแพร่เชื้อโรคต่างๆ ที่ติดมากับมือไปสู่คนอื่นได้ เช่น เชื้อโรคอุจจาระร่วง เป็นต้น ทั้งนี้ โรคดังกล่าวพบได้ตลอดปีเฉลี่ยกว่า ๑ ล้านรายต่อปี"ผลการศึกษาในต่างประเทศ พบว่าในอุจจาระของคน น้ำหนัก ๑ กรัม จะมีเชื้อโรค ๑ ล้านล้านตัว หากมีอุจจาระติดมือ เชื้อโรคก็จะติดมาด้วยและมีโอกาสก่อให้เกิดการเจ็บป่วยได้ มีผลการศึกษาเปรียบเทียบในต่างประเทศ พบว่าหากไม่ล้างมือเลย จะตรวจพบเชื้อโรคบนมือได้มากถึงร้อยละ ๔๔ หากล้างมือด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียว จะช่วยขจัดเชื้อโรคออกจากมือได้ประมาณร้อยละ ๗๐ แต่หากล้างมือด้วยน้ำและฟอกสบู่ทั่วไป จะสามารถขจัดเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วงออกจากมือได้ถึงร้อยละ ๙๒ ซึ่งให้ผลต่อการป้องกันโรคได้ดีพอๆ กับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค" นพ.ประภาสกล่าว และว่า การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดถูกวิธีมี ๗ ขั้นตอน คือ ๑.ฝ่ามือถูกัน ๒.ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูขอกัน ๓.ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูขอกัน ๔.หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ ๕.ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบฝ่ามือ ๖.ปลายนิ้ว ถูขวางฝ่ามือ และ ๗.ถูรอบข้อมือ ทุกขั้นตอนทำ ๕ ครั้ง สลับกันทั้ง ๒ ข้าง ใช้เวลา ๑๐-๒๐ วินาที"</p>	-	-
ประเทศ	<p>อก.แนะผู้เดินทางเตรียมยาให้พร้อม</p> <p>ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไพบทยกิจ รองผู้อำนวยการ อก. แนะนำผู้ที่เดินทางช่วงปีใหม่ โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ควรเตรียมยาให้พร้อมเท่ากับจำนวนวันที่จะต้องเดินทาง หรือ สำรองเพิ่ม ๓-๕ วัน และ ติดชื่อยาไปด้วย สำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะควรเสี่ยงกินยาที่ทำให้ง่วง กรณีไม่สามารถเสี่ยงได้ ควรจอดนอนพักจนหายง่วงแล้วจึงขับต่อไป สำคัญที่สุดควรมีเบอร์โทรศัพท์ของแพทย์หรือพยาบาลที่ฝากครรภ์ไปด้วยถ้ามีปัญหาจะได้ โทรปรึกษา หากมีเหตุสุดวิสัยจริงๆ ให้เข้าพบแพทย์ที่สถานพยาบาลในพื้นที่นั้นๆ ทันที</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>เตือนใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ต้องได้มาตรฐาน เสี่ยงถึงชีวิต</p> <p>รายงานข่าวเผยว่า ในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม มักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวเย็นจำนวนมาก และเข้าพักตามรีสอร์ทโรงแรม สถานที่พักของอุทยานแห่งชาติต่างๆ ส่วนใหญ่ได้ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ซึ่งในช่วง ๙ ปีที่ผ่านมา กรมควบคุมโรคพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตขณะอาบน้ำในห้องน้ำที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เสียชีวิตแล้ว ๖ ราย อายุระหว่าง ๒ - ๕๔ ปี และพบผู้ป่วย ๒๗ ราย นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค จึงขอให้ประชาชนที่จะใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นที่ได้มาตรฐาน และในระหว่างอาบน้ำควรเปิดพัดลมดูดอากาศทุกครั้ง หรือแง้มประตูระบายแก๊สออกจากห้องน้ำ รวมทั้งต้องสังเกตอาการ หากเริ่มเวียนศีรษะ หน้ามืด หายใจลำบาก คลื่นไส้ อาเจียน ต้องรีบออกจากห้องน้ำทันที โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคประจำตัวอื่นๆ ต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ หากได้รับปริมาณแก๊สมากเกินไปนอกจากนี้ ยังขอให้สถานประกอบการที่พักต่างๆ ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ได้มาตรฐาน และมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ</p>	-	-
ประเทศ	<p>จับยาปลูกเชือกซ์-บุหรี่ปุหรี่หนีภาษี ๑๓๐ ล.</p> <p>นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร นายณัฐวุฒิ ใสสุเกียรุชุกัญญา หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกรมศุลกากร ร่วมกันแถลงจับกุมสินค้าต้องกำกับประเภทยาปลูกเชือกซ์และบุหรี่ปุหรี่ต่างประเภตลักลอบและหลีกเลี่ยงหนีศุลกากร รวมมูลค่ากว่า ๑๓๐ ล้านบาท นายกุลิศกล่าวได้ว่า ได้เข้าตรวจสอบตามใบขนส่งสินค้าขาเข้าที่ทำเรือคลองเตย ซึ่งสำแดงชนิดสินค้าเป็นกล่องชุด น้ำหนักรวม ๓ ตัน จำนวน ๘๒ ชิ้น โดยแอบอ้างสวมรอยชื่อบริษัทในการนำเข้าสินค้าจากประเทศอินเดีย และส่งผ่านทางเครื่องบินไปยังประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นจุดพักสินค้าก่อนจะลำเลียงเข้ามาภายในประเทศไทยผ่านทางเรือขนส่งสินค้า โดยของกลางเป็นยาเพิ่มสมรรถภาพทั้งชนิดเม็ดของและ เจลจำนวนกว่า ๒ ล้านชิ้น รวมมูลค่ากว่า ๑๒๐ ล้านบาท ขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังสกัดกั้นขบวนการลักลอบขนบุหรี่ปุหรี่ห่อหนึ่ง ที่ผลิตจากประเทศจีนนำเข้ามาภายในราชอาณาจักรโดยไม่มีหลักฐานการชำระภาษี จำนวน ๖๓๒ ลัง หรือ ๖,๓๒๐,๐๐๐ มวน รวมมูลค่า ๑๒ ล้านบาท หากนำเข้ามาขายต้นทุนการผลิตของละ ๓๕ บาท และนำมาขายของละ ๗๐-๘๐ บาท</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ฉลองปีใหม่กินซีฟู้ดเสี่ยงท้องร่วง</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด ก.สาธารณสุขกล่าวว่า เป็นห่วงประชาชนในการรับประทานอาหารเพื่อร่วมฉลองปีใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมซื้ออาหารจากตลาดสดมาปรุงเอง ซื้อจากร้าน หรือออกไปรับประทานนอกบ้าน โดยเฉพาะอาหารทะเลหรือซีฟู้ด หากกินแบบสุกๆ ดิบๆ หรืออาหารพื้นบ้านตามท้องถิ่น หากปรุงไม่สุกพอ อาจเกิดโรคอุจจาระร่วงได้ง่าย และโรคอาหารเป็นพิษตามมาได้ทั้งนี้ ยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลางและล้างมือบ่อยๆ" อาหารปิ้งย่าง เช่น หมูกระทะปิ้งให้สุกก่อน รวมถึงเมนูที่มีกเป็นต้นเหตุอุจจาระร่วง เช่น ลาบ ก้อยหมูปลาดิบ ยาหอยแครง ข้าวผัดโรยเนื้อปูขนมรดกกะทิสด ข้าวมันไก่ ส้มตำ สลัดผักน้ำแข็ง โดยอาหารที่ปรุงใหม่ต้องไม่เกิน ๔ ชม. ก่อนรับประทาน เลือกร้านสะอาดอร่อย รับประทานโดยกรมอนามัย ควรพกยาแก้ท้องเสียชนิดน้ำซึ่งออกฤทธิ์ดีกว่าชนิดเม็ดติดตัวเพื่อบรรเทาท้องเสียได้สำนักโรคระบาดวิทยารายงานตั้งแต่ ม.ค.-๑๗ ธ.ค.๕๙ พบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ ๑๒๘,๕๕๘ ราย ไม่มีเสียชีวิต อุจจาระร่วง ๑,๑๓๔,๕๙๑ ราย เสียชีวิต ๕ ราย ซึ่ง ๒ โรคนี้อาการใกล้เคียงกันคือ อาเจียน ปวดท้องถ่ายเหลวบ่อยอาจมีไข้ได้ โดยให้ดื่มผงละลายน้ำตาลเกลือแร่ดื่มแทนน้ำ หรือใช้น้ำต้มสุก ๑ ขวดน้ำปลาใหญ่ ผสมน้ำตาลทราย ๒ ช้อนโต๊ะ เกลือครึ่งช้อนชา ผสมให้เข้ากันทิ้งให้เย็นดื่มแทนน้ำ หากไม่ดีขึ้นให้รีบพบแพทย์</p>	-	-
ประเทศ	<p>"หมอแท้จริง" แฉเหตุสกัดเมาแล้วขับไม่ได้</p> <p>นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยในวงเสวนา เมาแล้วขับ เรื่องปวดใจตำรวจไทย ซึ่งมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ สสส. สดช.ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ กรมคุมประพฤติ กทม. ฯลฯ จัดขึ้น ณ โรงแรมสยามแอทสยาม กทม.เมื่อไม่นานนี้ว่า ตลอดระยะเวลากว่า ๒ ทศวรรษที่มูลนิธิเมาไม่ขับทำงานสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและการรณรงค์เมาไม่ขับ ปัญหาใหญ่ที่พบคือ ตำรวจผู้บังคับใช้กฎหมายขาดแคลนอุปกรณ์ในการทำงาน โดยเฉพาะเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ มีประชาชนจำนวนมากที่ฝ่าฝืนกฎหมายเมาไม่ขับ อาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพื่อหลบเลี่ยงการลงโทษ มีการใช้อิทธิพลของผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในวงราชการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดด้วยวิธีการต่าง ๆ นานา โดยสังคมไทยยังมองเรื่องเมาแล้วขับเป็นเรื่องเล็ก ซึ่งต่างกับในต่างประเทศที่มองปัญหาการเมาแล้วขับเป็นเรื่องใหญ่ เนื่องจากผู้ที่เมาแล้วขับซี ร้อยแก่ใจว่ามีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ ไม่ใช่เหตุแห่งความประมาท มูลนิธิเมาไม่ขับจึงขอเรียกร้องให้ศาลสถิตยุติธรรมลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายเมาไม่ขับในสถานหนัก ด้วยการจำคุกหรือกักขังโดยไม่รอลงอาญา</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>บริการวัคซีนไข้เลือดออกครั้งแรกในไทย</p> <p>ร.พ.สมิติเวช ได้จัดงานแถลงข่าว วิวฒนาการใหม่ของการป้องกันไข้เลือดออกครั้งแรกในประเทศไทยด้วยวัคซีนที่ครอบคลุมไข้เลือดออก ทั้ง ๔ สายพันธุ์ ลดความรุนแรงของโรค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย พ.ญ.สุรางคณา เตชะไพฑูริย์ ผอ.รพ.เด็กสมิติเวช กล่าวว่า โรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่จำกัดอายุ เพศ สถานะทางสุขภาพ หรือเศรษฐกิจสถานะ โรงพยาบาลสมิติเวช ตระหนักถึงปัญหาของโรคไข้เลือดออกทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก และให้ความสำคัญในการป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ในประเทศไทยจะมีวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเป็นครั้งแรก พ.ญ.อรอุมา บรรพมัย อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กล่าวว่า เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกเดงกีนั้นมียอยู่ ๔ สายพันธุ์ ประกอบด้วยสายพันธุ์ DENV-๑, DENV-๒, DENV-๓ และ DENV-๔ ซึ่งการกระจายของเชื้อไวรัสทั้งสี่สายพันธุ์นี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาต่างๆ อย่างไม่สามารถทำนายได้ จึงเป็นการยากลำบากในการทำให้สามารถป้องกันได้ครบ แต่วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกนี้ ประกอบด้วย DENV ๑, ๒, ๓, ๔ มารวมกันให้อยู่ในเข็มเดียวกัน ถือเป็นนวัตกรรม ที่ถูกคิดค้นจากความร่วมมือของหลายประเทศ และมีประสิทธิ ภาพในการป้องกันโรค ๖๕.๖% และยังมีประสิทธิภาพลดความรุนแรงของโรคได้ ๙๓.๒% และสามารถลดอัตราการนอนโรงพยาบาลได้ ๘๐.๘% สามารถฉีดได้ในกลุ่มอายุ ๙-๔๕ ปี วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกที่ใช้ในประเทศไทยนี้ได้ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก ซึ่งได้มีการแนะนำให้เริ่มใช้วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา มีความปลอดภัยโดยมีงานวิจัยรองรับถึง ๑๘ งานวิจัย ทำในอาสาสมัครอายุ ๙-๖๐ ปี ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๑ เข็ม พบว่าวัคซีนมีความปลอดภัยในอาสาสมัครอายุ ๙-๖๐ ปี ปัจจุบันวัคซีนมีการขึ้นทะเบียนแล้วทั้งหมด ๑๓ ประเทศรวมทั้งประเทศไทย วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ ใช้สำหรับป้องกันโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกีสายพันธุ์ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ฉีดทั้งหมด ๓ เข็ม ระยะเวลาห่างกัน ๐, ๖, ๑๒ เดือน วัคซีนทำงานโดยการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นระบบการป้องกันของร่างกายโดยธรรมชาติ ให้ร่างกายผลิตแอนติบอดีขึ้นเอง</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สร.ให้ของขวัญปีใหม่ตรวจสุขภาพฟรีได้ทุกรพ.ทั่วประเทศ.</p> <p>นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าว โครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐ ว่าในช่วงปีใหม่ ๒๕๖๐ นี้ สธ.จะสนับสนุนส่งเสริมใน ๓ ประเด็นคือ การคัดกรองสุขภาพ การให้ความรู้ ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการใช้สมุนไพรไทย และการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและสินค้าบริโภค โดยมอบให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกระดับทั่วประเทศ ทั้งโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดกิจกรรมในช่วงวันที่ ๑-๑๕ ม.ค.๒๕๖๐ ดังนี้</p> <p>๑.ตรวจคัดกรองสุขภาพป้องกันโรคไม่ติดต่อ ฟรีครอบคลุมทุกสิทธิ์การรักษาเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๐ ซึ่งในส่วนของค่าใช้จ่าย สธ.เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งประชาชนสามารถไปตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน แจกผลตรวจพร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวและดูแลสุขภาพด้วย ๒.ให้จัดแสดงมุมตัวอย่างสมุนไพรไทยพร้อมสรรพคุณ ณ จุดบริการผู้ป่วยนอก พร้อมทั้งแจกต้นกล้าสมุนไพรที่โรงพยาบาลสามารถเพาะปลูกเองได้ หรือการแจกตัวอย่างยาสมุนไพรไทย อาทิ ขมิ้นชัน ยาหอม ฟ้าทะลายโจร มะขามป้อม และรางจืด เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีความรู้และหันมาใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพมากขึ้น และ ๓.การออกตรวจคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภคในท้องตลาด และร้านค้าทั่วไป</p>	-	-
ประเทศ	<p>อนุมัติ ๖ จว.ปลูกกัญชง</p> <p>นายศิริพันธ์ ยาสิทธิชัย เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยความคืบหน้าการปรับนโยบายเกี่ยวกับพืชเสพติดและตัวยาสเสพติดรวม ๔ ชนิด ประกอบด้วย กัญชง กัญชา กระท่อม และ เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) เพื่อให้นำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และปลูกเพื่ออุตสาหกรรมได้ตามพื้นที่ที่กำหนดว่า ขณะนี้กรม.อนุมัติให้ปลูกต้นกัญชงได้ในพื้นที่ที่กำหนด ๖ จังหวัด ๑๕ อำเภอ คือ จ.เชียงใหม่ ๔ อำเภอ ได้แก่ อ.แม่วาง อ.แมริม อ.สะเมิง และแม่แจ่ม จ.เชียงราย ๓ อำเภอ ได้แก่ อ.เทิง อ.เวียงป่าเป้า และ อ.แม่สาย จ.น่าน ๓ อำเภอ ได้แก่ อ.นาหมื่น อ.สันติสุข และ อ.สองแคว จ.ตาก เฉพาะที่ อ.พบพระ จ.เพชรบูรณ์ ๓ อำเภอ ได้แก่ อ.หล่มเก่า อ.เขาค้อ และเมือง และ จ.แม่ฮ่องสอนในพื้นที่ อ.เมือง สำหรับสายพันธุ์ที่นำมาปลูกได้นั้นจะต้องมีสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือสารที่เอชซี ไม่เกิน ๑% หากตรวจพบว่าแปลงใดมีต้นกัญชงที่สารดังกล่าวเกินจะถือว่ามีความผิด โดยมีผลตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ม.๔๔ คำสั่ง ๓ ฉบับ</p> <p>พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คสช. ออกคำสั่งคสช. มาตรา ๔๔ ทั้งหมด ๓ เรื่อง เรื่องแรก การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ ออย. ที่ปัจจุบันพบปัญหาผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศที่จะนำเข้า พบความล่าช้าอย่างมาก ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตจาก ออย. คำสั่ง ม.๔๔ ครั้งนี้จะใช้ในกระบวนการพิจารณาให้เกิดความรวดเร็ว สามารถเก็บเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม จากเดิมที่กำหนดได้ เพื่อนำค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไปจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น จากการตรวจสอบพบว่า มีรายการอาหารที่รออยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอนุญาต ๒,๖๐๐ ราย เป็น ประเภทของยา มีอยู่ ๕,๗๐๐ ราย ๒.การดำเนินการส่วนเชื่อมต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีบางใหญ่-เตาปูน ช่วง ๑ กิโลเมตร ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับรถไฟสายสีน้ำเงิน จึงต้องใช้มาตรา ๔๔ ให้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ และ ๓.ตั้งคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๑๙ คน โดยโดยมีนายกาเป็นประธาน คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่คัดกรองจัดระเบียบเรื่องการปฏิรูปที่แต่ละหน่วยงานเสนอมาว่า เรื่องใดเป็นเรื่องเร่งด่วน ควรทำก่อนหรือหลังและจะตั้งคณะกรรมการติดตามงานด้วย</p>	-	-
ประเทศ	<p>ติดคุกโอมานเหตุพกยาต้องห้าม</p> <p>นพ.สมชาย พรหมมณี รอง นพ.สสจ.พิษณุโลก รับเรื่องร้องเรียนจากนางสุนทร นิยมกลาง ขอให้ ช่วยเหลือลูกสาว คือ น.ส.รสสุคนธ์ นิยมกลาง เดินทางไปหาเพื่อนและทำงานที่ประเทศโอมาน ถูกจับติดคุกเนื่องจาก พบยารักษาโรคประจำตัวแก้โรคซึมเศร้าและจิตเวชจำนวนมาก ยาบางตัวมีส่วนผสมของสารตั้งต้นยาเสพติด ติดปัญหา ขั้นตอนในเรื่องประวัติการรักษาและใบรับรองเกี่ยวกับยาเฉพาะบางตัว เกรงว่าลูกจะได้รับอันตราย หลังทราบว่าไม่ได้ กินยามานานกว่า ๒ เดือนแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่ประสานการช่วยเหลือนำตัวส่งกลับประเทศไทยโดยด่วนด้วย ด้าน สำนักรงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จะได้ประสานไปยังแพทย์ที่ทำการรักษาเพื่อรับรอง ประวัติการรักษาอาการของผู้ป่วย หลังจากนั้นจะประสานไปยังสถานทูตไทย ในประเทศโอมาน ให้เข้าไปตรวจสอบ ช่วยเหลือให้เร็วที่สุด</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>เจ้าหญิงนิทราลืมตาได้</p> <p>ความคืบหน้ากรณีคลินิกตั้งแห่งหนึ่งใน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ฉีดยารักษาอาการ น.ส.ชไมพร มด น้อย อายุ ๒๖ ปี กลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา นอนไม่ได้สติมานานกว่า ๑๐ วัน ปรากฏว่า น.ส.ชไมพรลืมตาขึ้นมาทั้ง ๒ ข้าง เป็นครั้งแรก ประมาณ ๕ นาที จากนั้นหลับตาลงเช่นเดิม ซึ่งสร้างความดีใจและปลาบปลื้มใจแก่พ่อแม่ ญาติพี่น้อง และคณะที่เข้าเยี่ยมอาการ ตลอดจนจนแพทย์ พยาบาลผู้ให้การรักษา ส่วนแนวทางการรักษาแพทย์เจ้าของไข้ได้ นำเข้าห้องเอกซเรย์เพื่อตรวจดูปอด พบว่าปอดแข็งแรงเป็นปกติดี จึงนำตัวเข้าห้องไอซียู แต่ยังคงใช้เครื่องช่วยหายใจ และเฝ้าดูอาการต่อไป ทั้งนี้แพทย์เจ้าของคลินิกได้มอบเงินให้ครอบครัว ๑ หมื่นบาท เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น ในส่วนของค่ารถและค่าอาหารการกิน</p>	-	-
ภูมิภาค	-	-	-
จังหวัด	<p>ปิดตำนานเหมืองแร่อัครา! หลอมทองครั้งสุดท้าย</p> <p>ความคืบหน้าของเหมืองแร่ทองคำชาติ หรือ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาเจ็ดยอก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ที่ดำเนินการกิจการขุดแร่ หาทองคำเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๔๔ ในพื้นที่สัมปทานครอบคลุม ๓ จังหวัด ได้แก่ จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งนับจากเปิดกิจการจนถึงวันนี้เป็น ระยะเวลายาวนานถึง ๑๕ ปี ซึ่งถูกโจมตีจากกลุ่มนักอนุรักษ์และชาวบ้านบางคนที่ อ้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีการประท้วง ร้องทุกข์ ร้องเรียน ฟ้องร้องขึ้นศาล จน ในที่สุด พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) ได้ออกคำสั่งใช้กฎหมายมาตรา ๔๔ สั่งให้เหมืองแร่ทองคำอัคราหยุด การประกอบโลหกรรมนับตั้งแต่สิ้นปี ๒๕๕๙ เป็นต้นไป</p> <p>ล่าสุด วันนี้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเหมืองแร่ทองคำอัครา ได้ดำเนินการหลอม โลหะแร่ทองคำ เป็นครั้งสุดท้ายจำนวน ๔๔ แท่ง โดยแต่ละแท่งมีน้ำหนัก ๑,๓๐๐ กรัม ซึ่งนับเป็นการดำเนินกิจการครั้งสุดท้ายและหลังจากนี้ก็จะปิดกิจการและปลด พนักงานนับพันคนอย่างเป็นทางการ</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
จังหวัด	<p>พิจิตรเพิ่มความปลอดภัยบนถนนเดินทางปีใหม่</p> <p>หน่วยงานความปลอดภัยท้องถนน ตีเส้นการจราจรชั่วคราวในถนนที่กำลังปรับปรุง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนถนนช่วงเดินทางปีใหม่ ขณะที่จุดตรวจ และ จุดบริการประชาชน เตรียมพร้อมบริการประชาชนในช่วงปีใหม่</p> <p>บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ของแขวงทางทางจังหวัดพิจิตรเพิ่มความปลอดภัยบนถนนเดินทางปีใหม่โดยเร่งทำการตีเส้นการจราจรชั่วคราว ในเส้นทางสายหลัก ๑๑๕ กำแพงเพชร- พิจิตร ในพื้นที่ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร ระยะทาง เกือบ ๒ กิโลเมตร ที่ถนนอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ในช่วงการเดินทางกลับภูมิลำเนา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขณะที่เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งทำการติดตั้งจุดตรวจป้องกันอุบัติเหตุทางถนนบนเส้นทางหลัก และ ทางรอง รวมถึงจุดบริการประชาชน ในสถานที่ท่องเที่ยว บริเวณหน้าบึงสีไฟ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชน และ นักท่องเที่ยว โดยจังหวัดพิจิตร มีจุดตรวจป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เส้นทางหลัก ๒๕ จุด จุดบริการประชาชน ๖๐ จุด และด่านชุมชน ๔๐ จุด เพื่อบริการประชาชนที่สัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐</p>	-	<p>มอบหมาย EOC_RTI ดำเนินการ ตามมาตรการ ที่กระทรวง กำหนด</p>
จังหวัด	<p>พิจิตรจราจรขึ้นเหนือแออัดอุบัติเหตุชนกัน ๗ คันรวด</p> <p>บรรยากาศการเดินทางขึ้นสู่ภาคเหนือ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่ยานพาหนะต่าง ๆ ต้องผ่านจังหวัดพิจิตร โดยใช้ทางหลวง ๑๑๗ นครสวรรค์-พิจิตร-พิษณุโลก สถานการณ์การจราจรบนท้องถนนมีรถมาก ประกอบกับ ผู้ขับขี่ต่างขับรถด้วยความเร็วในส่วนของทางราชการ ก็มีกการตั้งจุดตรวจจุดบริการในทุกระยะทาง โดยเมื่อช่วงเย็นจนถึงค่ำของเมื่อวานนี้ ได้ที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ หลัก กิโลเมตรที่ ๙๖ ในเขตตำบลหนองหลุม อ.วิเศษบุรี เส้นทางขาขึ้นเหนือ ได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ของนักท่องเที่ยว เกิดชนท้ายกัน ๗ คันรวด</p> <p>ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย โชคดีที่ไม่มีเสียชีวิต ส่งผลให้การจราจรติดขัดนานหลายชั่วโมง ล่าสุดเวลานี้ตำรวจทางหลวงและตำรวจภูธรวิเศษบุรี พร้อมด้วยกำลังของฝ่ายทหารได้ช่วยกันเคลียร์พื้นที่เปิดให้ใช้การจราจรได้เป็นปกติแล้ว</p>	-	<p>มอบหมาย EOC_RTI ดำเนินการ ตามมาตรการ ที่กระทรวง กำหนด</p>



ชัชชัย ทราย
 ขอบขบ ตงรัตน์
 แจ่มผู้เกี่ยวข้อง
 ดำเนินการ
 ประสาน

SAT/CO

ด.ร.ส

(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
30 ธ.ค. 2559

